

ฉบับที่ 24/2544

สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2544 ชะลอตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศที่เป็นตลาดหลักของไทยชะลอตัว และเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของภาคเหนือลดลง สำหรับการลงทุนยังคงซบเซา ยกเว้นการก่อสร้างภาคเอกชนในประเภทที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากแรง จูงใจอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญปรับตัวดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยให้การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงไม่มากนัก

1. ภาคเกษตร ในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากผลผลิตข้าวนาปีและถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และ 2.7 ตามลำดับ ด้านภาพรวมราคารับซื้อสูงขึ้นร้อยละ 3.9 จากมาตรการเร่งรัดจำหน่ายข้าวเปลือกของภาครัฐและความต้องการถั่วเหลืองภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในพืชสำคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4

2. นอกภาคเกษตร

2.1 ภาคอุตสาหกรรม ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำคัญลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกซบเซา ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.8 และผู้ประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือต้องลดเวลาการทำงานและกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะการส่งออกที่ลดลง ขณะที่อุตสาหกรรมสังกะสีเดือนตุลาคม 2544 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ตามความต้องการภายในประเทศ

2.2 ภาคบริการ ชะลอตัว โดยธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาคบริการได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ และการสู้รบในประเทศอัฟกานิสถาน ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวไม่คึกคักเท่าที่ควร ดังเห็นได้จากการปรับตัวของเครื่องใช้ภาคบริการที่สำคัญ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานที่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.0 และร้อยละ 11.0 ตามลำดับ

3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการระมัดระวังการใช้จ่ายของประชาชนและรายได้จากภาคการผลิตหลักคือ ภาคการส่งออกและภาคบริการลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น

ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ เริ่มส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์ ดังเห็นได้จาก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.9 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 2.8 ระยะเดียวกันปีก่อน ส่วน ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ มีการขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อนคือ ร้อยละ 31.1

4. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงซบเซา โดยเงินลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนตุลาคม 2544 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 63.6 เหลือ 94.2 ล้านบาท เช่นเดียวกับเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ 85.9 เหลือ 278 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างภาค เอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและมาตรการกระตุ้นธุรกิจก่อสร้างหิรมทรัพย์ของรัฐ ดังเห็นได้จากพื้นที่รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 2 เท่าตัว เป็น 117,890 ตารางเมตร ส่วนใหญ่เพื่อก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสำคัญ

5. ฐานะการคลัง มีเงินงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.8 เป็น 7,615.7 ล้านบาท จากรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็น 8,431.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ รายจ่ายลงทุนในส่วนของการขอสินเชื่อเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเหลือมปีทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.2 เป็น 815.8 ล้านบาท

6. การค้าต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.1 เหลือ 111.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 11.8 ในขณะที่การนำเข้าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 42.0 เหลือ 69.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการลดลงของการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก ดุลการค้ายังเกินดุล 42.4 ล้านดอลลาร์ สรอ.

สำหรับการค้าชายแดนซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของปริมาณการค้าต่างประเทศภาคเหนือ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การส่งออกไปประเทศพม่ามีมูลค่า 11.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 30.9 เนื่องจากการส่งออกผ่านด่านแม่สายยังมีปัญหาความขัดแย้งกับสินค้าบางรายการ ส่วนการ นำเข้าสินค้าจากพม่ามีมูลค่า 2.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงเล็กน้อย ด้านค่าเงินในการค้าชายแดนไทย-พม่า เท่ากับ 6 บาท/100 จัตุ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการค้ากับจีนตอนใต้กลับคึกคักขึ้น โดยมูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เป็น 6.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ลำไยอบแห้ง ยางรถยนต์ และไก่แช่แข็ง ส่วนมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.5 เป็น 2.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการนำเข้าผลไม้สด ไม้แปรรูป เมล็ดทานตะวัน และสารโปตัสเซียมคลอไรด์

7. **ระดับราคาสินค้า** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.4 แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนลดลงร้อยละ 0.7 ตามราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวและเนื้อสัตว์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ราคาสินค้าหมวดไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.9 ตามภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ที่ลดลง ส่วนภาพรวมตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน 2544 ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0

8. **ภาคการเงิน** สินเชื่อยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.3 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อ ขณะที่เงินฝากเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 2.1 แม้ธนาคารพาณิชย์จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ตาม อัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินให้กู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนตามสภาพคล่องในระบบที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.0 ต่อปี และร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามลำดับ และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่ลูกค้าชั้นดี (MLR) อยู่ที่ระดับ 7.25-7.75 ต่อปี ปริมาณการใช้ เช็ค ผ่านสำนักงานหักบัญชีในเดือนพฤศจิกายน 2544 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งสิ้น 366,520 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.5 มีมูลค่า 24,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ด้านปริมาณเช็คคืนทั้งสิ้น 6,571 ฉบับ ลดลงร้อยละ 1.4 มีมูลค่า 318.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 สำหรับสัดส่วนปริมาณเช็คคืนต่อเช็คเรียกเก็บคิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนมูลค่าเช็คคืนต่อเช็คเรียกเก็บร้อยละ 1.3 โดยสัดส่วนทั้ง 2 ไกลเคียงกับปีก่อน

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

27 ธันวาคม 2544